



Lá Thư Xuân Nhâm Dần

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật.

Kính bạch Chư Tôn Thiên Đức Tăng Ni, Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, Xuân Nhâm Dần đã trở về với nhân loại sau 2 năm đầy biến động và xáo trộn vì đại dịch Covid-19, Tu Viện Quảng Đức đã phải đóng cửa sinh hoạt theo lệnh cách ly nghiêm ngặt của chính phủ tiểu bang Victoria trong đợt thứ 5 và thứ 6, để chặn đứng sự lây nhiễm và đã mở cửa trở lại từ đầu tháng 12 năm 2021 đến nay.

Năm nay Nhâm Dần, cảm tinh con Cọp, con vật đứng vị trí thứ 3 trong 12 con giáp, những người mang tuổi Dần có cá tính uy vũ, dũng mạnh, dữ dằn, rất dễ nổi giận. Cọp là chúa tể rừng xanh, thường sống về đêm và gọi lên những hình ảnh về bóng đen và giông tố. Giờ Dần bắt đầu từ 3 giờ đến 5 giờ sáng khi cọp trở về hang sau khi kiếm ăn trong đêm. Người thời xưa xem hổ như là thú thần, có thể đuổi tà trấn áp yêu ma. Hổ còn được xem là một vị thần trong Tứ tượng: Thanh Long, Bạch hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Người con gái sinh vào năm Dần được cho là cao số, lận đận về đường tình duyên. Thật ra, theo cái nhìn của nhà Phật, sinh con năm nào cũng tốt lành nếu vợ chồng tịnh tu tam nghiệp và tam phước: *hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát sanh, tu 10 điều lành; quy y Tam Bảo, giữ gìn giới cấm; tin sâu nhân quả, phát Bồ đề tâm...thì sẽ sinh con được như ý.*

Trong Kinh điển nhà Phật, hình ảnh con cọp thường được nhắc tới trong Kinh Kim Quang Minh và Kinh Hiền Ngu, rằng vào một kiếp xa xưa, tiền thân của Phật là Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa, người có phúc đức lớn, lòng từ bi quảng đại và chí khí cao cả, Ngài đã hy sinh mạng sống của mình, bố thí cho cọp mẹ và bày cọp con sắp chết đói. Quả thật, Đức Thế Tôn là tấm gương sáng ngời trong công hạnh bố thí ba la mật mà Kinh Kim Cang đã khẳng định: *“Nếu hành giả bố thí không trụ tướng thì phước đức không thể nghĩ bàn”*. Không trụ tướng là không dính mắc, không khởi niệm, không tạo nghiệp, đó là ba la mật, là chỗ rốt ráo của hạnh bố thí. *Về sự, ngày đầu xuân chúng ta học hạnh bố thí của Đức Thế Tôn là hãy mở rộng bàn tay bố thí giúp người, mang lại niềm vui cho người, mong người được an vui; về lý, bố thí là buông xuống mọi phiền não tham sân si nơi tâm của mình.*

Năm Tân Sửu đã qua, dù đầy tang thương, chết chóc vì dịch bệnh, thiên tai, bão lụt xảy ra khắp nơi trên thế giới cho đến quê hương Việt Nam, quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức đã tận dụng thời gian cách ly này để tu tập, tinh tấn tham dự các thời khóa công phu, bái sám và nghe pháp online trên Facebook Trang Nhà Quảng Đức, mặt khác còn đóng góp cứu trợ nạn nhân bị cách ly dịch bệnh và thiên tai cũng như cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức... Xin thành tâm tán thán công đức mà quý vị đã góp phần trong suốt một năm qua và



nguyện cầu đại dịch Covid-19 sớm qua mau để đời sống chúng ta trở lại bình thường.

Dân gian Việt Nam có câu *“Tỷ hư, Sừ hao, Dần bất lợi”* là ba năm tang thương nhất trong 12 con giáp, nhưng với người con Phật, chúng ta tin tưởng mạnh mẽ vào hạnh

ngiệp thiện hoặc ác của mình, đem niềm vui đến người, mình sẽ được hạnh phúc, gieo rắc khổ đau cho người, mình sẽ chịu sự bất hạnh. Với niềm tin đó, thành tâm kính chúc Chư Tôn Thiên Đức, quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo, quý Cộng đồng, Hội đoàn, quý Cơ quan truyền thông báo chí, quý thân hào nhân sĩ, quý đồng hương Phật tử xa gần trong năm mới Nhâm Dần vô lượng an Khang và sở cầu như nguyện. Vui hưởng một Mùa Xuân đoàn tụ, bình yên bình và hạnh phúc.

*Viện Chủ, Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Trụ Trì, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng*



- * **Chủ Nhật 30/01/2022, nhằm 28 tháng Chạp.**
-11:00: Lễ cúng Tất Niên, thượng nêu.
-Cầu an, cúng tiền chư Hương linh.
-Chùa bắt đầu có bông Vạn Thọ, thức ăn chay thuần khiết.
- * **Thứ Hai, 31/01/2022, nhằm 29 Tết**
-11:00 am: Cúng Ngọ Phật, -Cúng tiền chư Giác linh, chư Hương linh. -5:00 pm: Cúng Thí Thực, -8:00 pm: Lễ Sám Hối cuối năm. -9:30 pm: Văn Nghệ Mừng Xuân; -11:00 pm: Lễ Trừ Tịch (Giao Thừa đón Xuân Nhâm Dần 2022)
- * **Thứ Ba 1/2/2022 Mừng 1 Tết:**
-11:00: Cúng Ngọ Phật, cầu Nguyện Quốc Thái Dân An.
-Mừng Lễ Vía Phật Di Lạc. -Chư Phật tử lễ Phật, xin lộc đầu năm mới.
- * **Thứ Tư, thứ Năm Mừng 2, Mừng 3 Tết:**
Lễ Hội Mừng Xuân Nhâm Dần: 12:00 pm- 7:00pm
Chương Trình Văn Nghệ Đặc Biệt.
Chủ Nhật 6/2/22, 10:30 am: Khai Kinh Dược Sư Cầu An Năm Mới.
- * **Thứ Ba 8/2/22, nhằm Mừng 8 tháng Giêng:**
Lúc 8:00 pm: Dâng Sớ Cầu An Năm Mới Nhâm Dần.



Thông Báo **PHẬT SỰ** của Tu Viện Quảng Đức

Khóa Huân Tu Tịnh Độ: Thành tâm tán thán công đức hơn 100 Phật tử đã về tham dự khóa Tu Huân Tu Tịnh Độ trong ba ngày 17,18,19 tháng 12-2021. Tất cả mọi hành giả đều hành trì miên mật, tụng Kinh, nghe Pháp, kinh hành niệm Phật, tọa thiền, công phu, công quả... tất cả đều an lạc, thành thoi và tăng trưởng đạo tâm sau khóa tu. Đại chúng đã nghe 3 thời Pháp: 1/Ý nghĩa lễ vía Phật Di Đà (TT Viên Tịnh); 2/Pháp tu Niệm Phật (ĐĐ Đăng Từ), 3/Tự Tánh Di Đà (TT Nguyên Tạng; 2 lời Khai Thị sau thời Công Phu Khuya của TT Viện Chủ & TT Trụ Trì, dự lễ Hoa đăng cúng dường Phật Di Đà và Lễ Cầu Siêu Chư Hương Linh tử nạn trong 2 năm đại dịch Covid-19 & Bạt độ chư Âm Linh Cô Hồn. Đây là khóa tu học đầu tiên tại TVQĐ sau 2 năm lockdown vì dịch bệnh.

Lễ Mãn Khóa Giáo Lý Online năm thứ 2 trong mùa dịch cúm Covid-19: Ngày thứ Bảy 18/12/2021, Tu Viện Quảng Đức đã tổ chức Lễ Mãn Khóa Giáo Lý Online, sau 9 tháng quý



Phật tử rông rãi theo học từ ngày 01/03 đến ngày 30/11/2021. Pháp thoại đã được học trong năm thứ 2 gồm có: 34 Thiền Sư Trung Hoa, 71 Thiền Sư Việt Nam và nhiều đề tài khác như Tâm Kinh Bát Nhã, PGVN Thời Nhà Nguyễn, Nam Phương Đốn Ngộ, Bắc Phái Tiệm Tu...(Do TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng chủ giảng), ngoài ra



Phật tử còn tham dự các thời Công Phu, Lễ Sám Hối, Thánh Chuông (ĐĐ Thích Đăng Từ cùng quý Phật tử) trong suốt thời gian lockdown lần thứ 5 và thứ 6 để ngăn ngừa dịch bệnh tại tiểu bang Victoria. Trong buổi lễ quý học viên được trao Chứng Chỉ miễn khóa để đánh dấu một giai đoạn tang thương của đại dịch, nhưng nhờ tinh thần lạc quan của người đệ tử Phật nên mọi người vượt qua một cách dễ dàng.

Lót gạch lại sân thượng Chánh điện và tam cấp:

Sau công Tam Quan, quý Phật tử handy man tiếp tục công quả lót gạch sân thượng Chánh điện và tam cấp. Thành tâm tán thán công đức quý đệ tử: anh Hiền, anh Lang, anh Chôm, anh Cường, anh Chương, anh Mạnh, anh Hiền, anh Việt, đã công quả trong thời gian qua. Xin hồi hướng công đức đến quý đệ tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.



Gian Hàng Thực Phẩm Chay Tu Viện Quảng Đức Mừng Xuân Nhâm Dần 2022:

Tết nay năm Ban Trai Soạn chuẩn bị nhiều món chay đặc sắc như: Xôi gấc 2 màu, Bún Huế, Kho thập cẩm, Cải chua xào đậu hũ, Mì căng khía gừng hành, Mì căng xào cà ri sả ớt, Mì căng phá lấu, Đậu hũ muối sả ớt, Cà tím kho, Khô chay, Mắm ruốc chay, Dưa món, Kho tiêu chay, Canh khổ qua, Bánh bột lọc, Bánh bao chay, Bánh chuối hấp nước dừa, Cà Ri chay, Bánh ít trần, Bì cuốn, Đậu hũ chưng tương gừng, Cà dòn đậu hũ sốt cà chua, Mì căng chiên giòn...v.v... Gian hàng mở cửa từ ngày 28 tháng Chạp cho đến mừng 3 Tết. Liên lạc đặt thức ăn chay: Nguyên Như: 0451 603 248; Quảng Hạnh: 0431 179 568. Trân trọng kính mời. Nam Mô A Di Đà Phật.



Trao quà Xuân Nhâm Dần cho đồng bào nghèo tại quê nhà VN giữa đại dịch Covid-19: Xin tán thán công đức quý Phật tử TVQĐ đã đóng góp tịnh tài để mua mì, gạo, thực phẩm...trao món quà xuân Nhâm Dần cho đồng bào nghèo, neo đơn tại quê nhà VN. Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương đã đến 3 xã Diên Điền, Diên Tân, Huyện Diên Khánh và xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa cho 300 hộ nghèo.

